

มติ ครม.11 สิงหาคม 2558 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 12 ส.ค. 2558

ครม.เห็นชอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 49

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
เห็นชอบให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Chemistry Olympiad : IChO) ครั้งที่ 49 พ.ศ.2560

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้เห็นชอบให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 พ.ศ.2560 เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เตรียมก่อนปีการจัดการแข่งขัน 2 ปี ในปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2559 และปีการจัดการแข่งขันปี พ.ศ.2560 รวมระยะเวลา 3 ปี ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้

ประเทศไทยโดยความร่วมมือของ สสวท. มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศมาแล้ว 25 ครั้ง และประเทศไทยเคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ.2542 โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่จัดการแข่งขัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทย ในการจัดการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพและความสามารถเพียงพอที่จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศอีกครั้งหนึ่งได้

จึงมีมติเห็นชอบที่จะให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 (The 49 thInternational Chemistry Olympiad) ในปี พ.ศ.2560 หรือ ค.ศ.2017 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศไทยนานาชาติได้รับทราบและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการมากยิ่งขึ้น อันจะก่อประโยชน์ต่อประเทศและชาวไทยโดยส่วนรวมต่อไป

ที่มา [ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 11 สิงหาคม 2558](#)